

## สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวประชุมด้านบริหาร

ครั้งที่ 26/2556 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวประชุมด้านบริหาร ครั้งที่ 26/2556 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### **1. เรื่อง การคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2556**

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้มีการพิจารณาคัดเลือกรางวัลประเภทเด็กและเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี) ตามที่ที่ประชุมเสนอเพิ่มเติมกรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการไกล่เกลี่ยกรณีข้อพิพาทเหมืองทอง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย หากพิจารณาข้อมูลของนักศึกษาดังกล่าวแล้วและไม่มีผ่านการคัดเลือก ให้รางวัลประเภทนี้ และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับความเห็นที่ประชุมไปดำเนินการต่อไป

### **2. เรื่อง ข้อทักท้วงมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาข้อทักท้วงมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ แล้วมีมติ ดังนี้

1. ให้แก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวประชุมด้านบริหาร ครั้งที่ 17/2556 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 หน้าที่ 13 มติที่ประชุม ข้อ 2 จากเดิม “ขอให้คณะกรรมการมีหลักการในการทำงานว่า ในการหยิบยกเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาตรวจสอบหรือดำเนินการนั้น จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย” เป็น “ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีใด ให้คณะกรรมการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (หยิบยก) หรือมอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการ”

2. ขอให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้เดิม คือ คณะกรรมการต้องเสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ความเห็นชอบให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (หยิบยก)

3. หากจะเสนอขอแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่แตกต่างจากเดิม ตลอดจนการหาหรือเรื่องที่คณะกรรมการจะออกแถลงการณ์ รายงานการตรวจสอบเบื้องต้น ขอให้เสนอที่ประชุมพิจารณาเมื่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอยู่ครบทุกท่าน

### **3. เรื่อง การเข้าร่วมประชุม เรื่อง “UN Forum on Business and Human Rights” ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 – 6 ธันวาคม 2556 ณ นครเจนีวา**

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบฯ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้อนุมัติให้นายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนายปริญญา ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

พร้อมด้วยข้าราชการสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศร่วมติดตามไปปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวปิยนุช จิตติพัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ และนายเอกชัย ปิ่นแก้ว นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำนาญการ กลุ่มงานสนับสนุนกิจการต่างประเทศ เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุม เรื่อง “UN Forum on Business and Human Rights” ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 – 6 ธันวาคม 2556 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งจัดโดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR)